

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/ว๑๓๗



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การให้ความเห็นชอบและร่วมรับรองร่างเอกสารข้อริเริ่มว่าด้วยกรอบความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาสีเขียว

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๑๘๗๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การให้ความเห็นชอบและร่วมรับรองร่างเอกสารข้อริเริ่มว่าด้วยกรอบความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาสีเขียว ของกระทรวงพาณิชย์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารข้อริเริ่มว่าด้วยกรอบความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาสีเขียว โดยหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคำที่มีสาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย เห็นควรให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีก และเห็นควรอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารข้อริเริ่มว่าด้วยกรอบความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาสีเขียว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

๒. กระทรวงพาณิชย์ อาจเสนอให้มีการหารือเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นภายใต้ร่างเอกสารฯ ดังนี้

๒.๑ การเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ผ่านกลไกกลางระหว่างประเทศ ในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ โดยเฉพาะ การร้องเรียนและแก้ไขข้อพิพาทข้ามพรมแดน

๒.๒ การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการกำจัดกากของเสีย รวมถึง การลงทุนอุตสาหกรรมกำจัดกากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมรองรับ รวมถึงเร่งรัดการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยเร็ว อาทิ (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการกากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤชา พิชยนนท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๖ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๑๘๒๑-๒

Email: athipong@nesdc.go.th